

ที่ อว ๖๐๐๔/ว ๙๔๘

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน (Workshop 1) โครงการ
“ต่อก้าวอาชีพ” ประจำปี ๒๕๖๔ (Agritronics @ R-Cheewa)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
๒. กำหนดการ

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดดำเนินโครงการ “ต่อก้าวอาชีพ” ประจำปี ๒๕๖๔ (Agritronics @ R-Cheewa) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน คณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีความสามารถในการพัฒนา คิดค้น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยนำองค์ความรู้ ทักษะสายวิชาชีพ และนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง ผลักดันไปสู่กลุ่มเกษตรกรให้สามารถใช้งานได้จริง โดยมีผลงานได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน จำนวน ๑๕ ผลงาน ซึ่งมีผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาของท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

โครงการฯ ได้กำหนดให้ผู้พัฒนาผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน (Workshop 1) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ในกรณีนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญผู้พัฒนาผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา ของทั้ง ๑๕ ผลงาน เข้าร่วมการอบรมฯ ในวันและสถานที่ดังกล่าว โดยศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางส่วน พร้อมสนับสนุนที่พักและอาหาร ในการเข้าร่วมอบรมฯ ด้วย และกรุณาตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.nectec.or.th/innohrd/torklarcheewa และศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสิทธิชัย ชาติ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

หนังสือนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)

งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)

โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๒๗ (นายสิทธิชัย ชาติ)

โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๘๗๕

E-mail: sittichai.chat@nectec.or.th